

Hướng dẫn giải và trả lời câu hỏi trong bài Ôn tập lớp 7 trang 26 Tập 2 bộ sách Chân trời sáng tạo chính xác nhất, mời các em học sinh và phụ huynh tham khảo.

Soạn Ngữ văn lớp 7 Bài: Ôn tập trang 26 (Chân trời sáng tạo)

Câu 1 (trang 26 SGK Ngữ văn lớp 7 Tập 2): Trình bày các đặc điểm của văn bản nghị luận về một vấn đề đời sống.

Trả lời:

- Văn nghị luận là văn bản được tạo ra từ phương thức lập luận, phản ánh những đặc điểm về mục đích và cách thức biểu đạt nghị luận, xuất hiện ở bài nói hay bài viết.

- Văn nghị luận vốn là sản phẩm của tư duy logic, vẻ đẹp của mỗi áng văn nghị luận không chỉ thể hiện ở hình thức lập luận phong phú, lí lẽ đanh thép, giọng điệu thuyết phục mà còn thể hiện thái độ của tác giả trước vấn đề nghị luận.

Câu 2 (trang 26 SGK Ngữ văn lớp 7 Tập 2): Tóm tắt ý kiến, lí lẽ bằng chứng và mục đích của ba văn bản nghị luận trình bày ý kiến về vấn đề đời sống đã học bằng cách hoàn thành bảng:

Văn bản	Ý kiến	Lí lẽ và bằng chứng	Mục đích viết
<i>Tự học – một thú vui bổ ích</i>			
<i>Bàn về đọc sách</i>			
<i>Đừng từ bỏ cố gắng</i>			

Trả lời:

Văn bản	Ý kiến	Lí lẽ và bằng chứng	Mục đích viết
<i>Tự học – một thú vui bổ ích</i>	Tự học là cần thiết... một cái thú.	Tự học cũng giống cái thú đi chơi bộ	Những điều bổ ích của thú vui tự học.

		Tự học quả là một phương thuốc trị bệnh.	
<i>Bàn về đọc sách</i>	Học vấn không chỉ là chuyện đọc sách...quan trọng của học vấn.	Đưa ra những ý nghĩa của đọc sách, khó khăn trong quá trình đọc sách.	Đưa ra những bàn luận về việc đọc sách.
<i>Đừng từ bỏ cố gắng</i>	Đời người phải gặp giông tố nhưng không được cúi đầu trước giông tố.	Bất kì ai cũng phải đối mặt với khó khăn... Kiên trì nỗ lực cố gắng theo đuổi mục tiêu là rất quan trọng... Những tấm gương thành công nhờ kiên trì: Edison.	Lời động viên trong cuộc sống về việc cố gắng.

Câu 3 (trang 26 SGK Ngữ văn lớp 7 Tập 2): Khi viết bài văn nghị luận về một vấn đề trong đời sống, ta cần chú ý đến điều gì? Ghi lại những kinh nghiệm của em sau khi viết và chia sẻ bài viết

Trả lời:

Khi viết bài văn nghị luận về một vấn đề trong đời sống, ta cần chú ý đến tính chân thực, chính xác, ý kiến và lí lẽ của bài viết.

Ghi lại những kinh nghiệm của em sau khi viết và chia sẻ bài viết:

- Luyện tập viết bài thường xuyên
- Có ý kiến và lí lẽ về bài viết.

Câu 4 (trang 26 SGK Ngữ văn lớp 7 Tập 2): Em hãy trình bày những phép liên kết đã học trong bài.

Trả lời:

Những phép liên kết đã học trong bài: Phép lặp, phép nối.

Câu 5 (trang 26 SGK Ngữ văn lớp 7 Tập 2): Trong quá trình nói, cần lưu ý điều gì khi bảo vệ ý kiến của mình trước sự phản bác của người nghe? Ghi lại những kinh nghiệm của em sau khi thực hiện bày nói trình bày ý kiến về một vấn đề đời sống.

Trả lời:

Trong quá trình nói, cần lưu ý điều gì khi bảo vệ ý kiến của mình trước sự phản bác của người nghe: Có dẫn chứng và ý kiến xác thực, lập luận chặt chẽ.

Câu 6 (trang 26 SGK Ngữ văn lớp 7 Tập 2): Em hãy lập kế hoạch để thực hiện một mục tiêu học tập do mình đề ra, dựa vào mẫu sau

Kế hoạch học tập			
Môn học:			
Mục tiêu tôi muốn đạt được:			
Kế hoạch thực hiện:			
Thời gian	Những việc cần làm	Cách thức thực hiện	Kết quả cần đạt
Từ ...đến
Từ ...đến
...

Trả lời:

THỜI GIAN BIỂU – KẾ HOẠCH HỌC TẬP							
Học Sinh Thầy Đỗ Ngọc Hà:.....							
	Thứ 2	Thứ 3	Thứ 4	Thứ 5	Thứ 6	Thứ 7	Thứ nhất (CN)
23h30-5h00	Ngủ	Ngủ	Ngủ	Ngủ	Ngủ	Ngủ	Ngủ
5h00-5h15	Vệ sinh, thể dục	Vệ sinh, thể dục	Vệ sinh, thể dục	Vệ sinh, thể dục	Vệ sinh, thể dục	Vệ sinh, thể dục	Ngủ
5h15-6h15	Ôn bài	Ôn bài	Ôn bài	Ôn bài	Ôn bài	Ôn bài	Ngủ
6h15-6h30	Ăn sáng	Ăn sáng	Ăn sáng	Ăn sáng	Ăn sáng	Ăn sáng	Vệ sinh, thể dục, ăn sáng
6h30-11h30	Học ở trường	Học ở trường	Học ở trường	Học ở trường	Học ở trường	Học ở trường	Học ở trường
11h30-12h15	ã.trưa, thư giãn	ã.trưa, thư giãn	ã.trưa, thư giãn	ã.trưa, thư giãn	ã.trưa, thư giãn	ã.trưa, thư giãn	ã.trưa, thư giãn
12h15-12h35	Ngủ trưa	Ngủ trưa	Ngủ trưa	Ngủ trưa	Ngủ trưa	Ngủ trưa	Ngủ trưa
12h35-13h00	Vệ sinh, Thư giãn	Vệ sinh, Thư giãn	Vệ sinh, Thư giãn	Vệ sinh, Thư giãn	Vệ sinh, Thư giãn	Vệ sinh, Thư giãn	Vệ sinh, Thư giãn
13h00-17h00	Học Toán	Học Lí	Học Hóa (Anh)	Học Toán	Học Lí	Tự do	Học Hóa (Anh)
17h00-18h30	Thể thao, Thư giãn	Thể thao, Thư giãn	Thể thao, Thư giãn	Thể thao, Thư giãn	Thể thao, Thư giãn	Thể thao, Thư giãn	Thể thao, Thư giãn
18h30-19h30	Vệ sinh, ăn tối	Vệ sinh, ăn tối	Vệ sinh, ăn tối	Vệ sinh, ăn tối	Vệ sinh, ăn tối	Vệ sinh, ăn tối	Vệ sinh, ăn tối
19h30-21h00	Soạn bài trên lớp	Soạn bài trên lớp	Soạn bài trên lớp	Soạn bài trên lớp	Soạn bài trên lớp	Giải Trí	Soạn bài trên lớp
21h00-23h00	Học Hóa(Anh)	Học Toán	Học Lí	Học Hóa(Anh)	Học Toán	Chat girlfriend	Học Lí
23h00-23h30	Chat girlfriend	Chat girlfriend	Chat girlfriend	Chat girlfriend	Chat girlfriend	Chat girlfriend	Chat girlfriend

Câu 7 (trang 26 SGK Ngữ văn lớp 7 Tập 2): Hãy trình bày ý nghĩa của tri thức đối với cuộc sống của chúng ta.

Trả lời:

- Ý nghĩa của tri thức: Tri thức giúp con người vươn tới những điều tưởng chừng như không thể, khám phá ra những chân trời mới, những điều thú vị, kì vĩ của thiên nhiên, của vũ trụ. Tri thức là cốt lõi để xã hội này phát triển.